

KSUC-O-060

โหมมชุมชนต้นแบบตลาดวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน “ตลาดโหมมกรรม”

กรรณิกา ภูนาพรรณ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

Corresponding author: Kannika@fci.ksu.ac.th

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานอย่างสมดุลและยั่งยืนของชุมชน คือการอาศัยกลยุทธ์ความคุ้นเคย และสร้างการพัฒนาชาวบ้านมีความอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ เป็นการเกษตรแบบผสมผสานตามกลุ่มอาชีพที่ตนเองถนัด มีการขยายทั้งกลุ่มอาชีพ เป็น 3 กลุ่มอาชีพ และพื้นที่ขยายไปถึง 3 พื้นที่อำเภอ มีวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดการสร้างอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาหนี้สิน เป็นการเกษตรแบบผสมผสานกลุ่มอาชีพตามที่ดินถนัด และสมาชิกที่ร่วมเองนั้นมีทั้งกลุ่มวัยทำงาน และเปิดกว้างไปยังถึงเยาวชนในแหล่งโรงเรียนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้โครงการ และมีการสร้างระบบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เพื่อกำหนดหน้าที่ ประชุม ตรวจสอบ ดูแลสมาชิก ประเมิน เพื่อให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือ เมื่อกลุ่มสมาชิกเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นในกลุ่ม ยังเป็นการพัฒนาบริหารงานทางด้านบุคคลเพิ่มอีกได้อย่างครอบคลุม เป็นการสร้างพลังเพื่อสร้างการบริหารคน มีการเสริมความรู้และดูแลผลผลิตของสมาชิกอย่างเป็นระยะ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบกระบวนการว่ามีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในโครงการหรือไม่ การเตรียมและสร้างทีมในการวัดการฝึกปฏิบัติการอบรมได้ในแต่ละครั้งที่จัดอบรมจากคณะกรรมการสมาชิกในกลุ่มชุมชนเอง ตลอดจนถึงการรู้จักการนำทรัพยากรที่เหลือใช้ในชุมชน มาช่วยในการลดต้นทุนทั้งทางด้านแรงงาน และเวลา เช่น การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก และอาหารสัตว์จากวิทยากรปราชญ์ในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อเกิดผลผลิตที่ต่อเนื่องแล้ว ทางโครงการจึงสร้างแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดร่วมกัน มีการสร้างและจัดการตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าหมุนเวียนกันภายในชุมชน เรียกว่า “ตลาดโหมมกรรม” โดยมีการจัดการดูแลโดยชุมชนกันเอง อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงผลผลิตไปยังโรงเรียน เป็นได้ทั้งส่วนอาหารกลางวัน และฝึกปฏิบัติอาชีพ และยังมีแม่ค้าทั้งในและต่างอำเภอมารับไปเพื่อแปรรูปผลผลิตอีก เช่น แหนมเห็ดโครงการวิจัยนี้มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้เรื่องเพาะเห็ด ปุ๋ยพืชผักสวนครัว ปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างผสมผสาน เพื่อให้เกิดรายได้อย่างหมุนเวียน โดยยังยึดหลักการเชื่อมโยงอย่าง บวร เข้าด้วยกัน มีทั้งวัดโพธิ์ชัยวนารามเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ แหล่งผลิต ที่ว่าการอำเภอ อำเภอนามน และองค์ความรู้จากเกษตรอำเภอ อำเภอนามน อีกทั้งจากทีมงานอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันสร้างคุณภาพผลผลิต ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

คำสำคัญ: อย่างสมดุลและยั่งยืน การตรวจสอบกระบวนการ ศูนย์รวมแหล่งความรู้